



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขที่ 14747
วันที่ 12 ก.ค. 2552
หน้า 4.46

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๓๑๓๔

ที่ กษ ๐๕๐๓.๒/ว ๕๒๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่ง ที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ เลขาธิการกรม ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมงจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็น ตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว (นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์) จำนวน ๑ ชุด และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อผลงานที่ ส่งประเมินพร้อมโครงร่างผลงาน สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานได้ที่เว็บไซต์ของกอง การเจ้าหน้าที่ <https://www.fisheries.go.th/personnelnew/> ในหัวข้อหนังสือเวียน/ระเบียบฯ หัวข้อย่อย หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปิดประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นายเผด็จ รอดอินทร์)

หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

15 ก.ค. ๕๒

(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

สำเนา

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย นั้น

บัดนี้ กรมประมงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน พร้อมโครงร่างผลการดำเนินงานและโครงร่างข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สามารถหักท้วงผลการพิจารณาคัดเลือกและรายละเอียดของผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอดิศร พร้อมเทพ)
อธิบดีกรมประมง

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(สาโรจน์ เสถียรวุฒิกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ร่าง
พิมพ์, ทาน
ตรวจ

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ว ๑๐ (ตำแหน่งที่กรอบตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ)

ลำดับ ที่	สังกัด/ชื่อ-สกุล	เลขที่ ตำแหน่ง ปัจจุบัน	เลขที่ ตำแหน่ง ที่ขอ คัดเลือก	ตำแหน่ง ที่ขอ คัดเลือก	โครงการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา				โครงการข้อเสนอแนวคิด เพื่อพัฒนางาน
					ชื่อเรื่อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ	สัดส่วน	
๑	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัสดุสัตว์น้ำ นางสาวรุ่งนภา ว่องไวโรจน์	๑๓๔๔	๑๓๔๔	นักวิชาการ ผลิตภัณฑ์อาหาร ชำนาญการพิเศษ	๑. การย่อยสลายทางชีวภาพของมาลาโคพอกีร์น โดยแบคทีเรียจากแหล่งน้ำ ๒. การศึกษาสภาวะและความใช้ได้ของ วิธีการวิเคราะห์ Crystal Violet และ Leucocrystal Violet ในกุ้งขาว (<i>Litopenaeus vannamei</i>) และผลิตภัณฑ์	๑. นางสาวรุ่งนภา ว่องไวโรจน์ ๒. นายปวีรศร อินทุเศรษฐี ๑. นางสาวสุกมล ไซคำ ๒. นางสาวรุ่งนภา ว่องไวโรจน์	๗๐% ๓๐% ๗๐% ๓๐%	การตรวจหากรดโพธิโอไมก ในน้ำปลาที่หมักตามธรรมชาติ	